

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 121 /UBND  
V/v phúc đáp Công văn số  
17/STNMT-MT ngày  
03/01/2018 của Sở Tài nguyên  
và Môi trường.

TP. Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 05/01/2018, UBND thành phố nhận được Công văn số 17/STNMT-MT ngày 03/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc đơn đốc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg; Qua kiểm tra, rà soát UBND thành phố có ý kiến như sau:

Theo nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5931/STNMT-MT ngày 06/11/2017, UBND thành phố đã ban hành Báo cáo số 562/BC-UBND ngày 27/12/2017 về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg (có bản chụp kèm theo).

Nay UBND thành phố phúc đáp nội dung nêu trên để Sở Tài nguyên và Môi trường biết, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- CT, PCT (KT) UBND TP;
- C, PVP, CV (KT);
- Lưu VT, Trg (10).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Thị Minh Trang

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 562/BC-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2017

### BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được Thủ tướng Chính phủ  
giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg**

Theo Công văn số 5391/STNMT-MT ngày 06/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện:

Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được ban hành nhằm mục tiêu cụ thể là kiểm soát tốt các nguồn khí thải, tập trung vào nguồn khí thải công nghiệp, năng lượng lớn và giao thông. Theo kế hoạch đến năm 2020 đảm bảo 80% các cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học xử lý bụi và các khí thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 90% cơ sở sản xuất nhiệt điện, 80% cơ sở sản xuất xi măng, 70% cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục với các thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu là ngành nghề sản xuất giấy, bao nilong, bánh kẹo, sản xuất bia; cấp đông thủy sản với quy mô vừa và nhỏ; không có ngành sản xuất thép, hóa chất, xi măng và phân bón. Vì vậy, công tác phòng ngừa giám sát chất lượng không khí xung quanh trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi chủ yếu là hoạt động quan trắc môi trường định kỳ hằng năm, giám sát bụi phát sinh trong giao thông, khí thải tại cụm công nghiệp, khu công nghiệp.

Hiện nay chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố nhìn chung là tốt. Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các khu vực chịu nhiều tác động (công nghiệp, dân cư, khu vực chôn lấp chất thải rắn) tuy có phát hiện ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm bụi, với tần suất phát hiện thấp. Vấn đề ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi đang có chiều hướng gia tăng chủ yếu tại khu vực giao thông, do mật độ phương tiện giao thông gia tăng đặc biệt vào các giờ cao điểm; hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giao thông. Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực về quản lý chất lượng không khí; phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí

thải, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng được chú trọng. Trong năm qua, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra môi trường, tài nguyên nước đối với 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố; tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về môi trường, trên Đài phát thanh thành phố và Đài phát thanh các xã, phường. Ngoài ra còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại các khu dân cư; tổ chức 03 lớp tập huấn, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tại 23 xã, phường; trồng cây xanh với mô hình "Hàng cây nông dân" tại thôn Tân An, xã Nghĩa An.

## 2. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị:

Hiện tại, công tác giám sát chất lượng không khí trên địa bàn thành phố chủ yếu thực hiện bằng việc quan trắc, đo đạc các thông số môi trường không khí xung quanh tại các khu vực đặc biệt, theo tần suất 02 lần/năm nên mạng lưới quan trắc môi trường không khí còn hạn hẹp về vị trí quan trắc và kết quả quan trắc còn hạn chế (phụ thuộc vào thời tiết và hoạt động diễn ra tại vị trí quan trắc...). Nhằm nâng cao chất lượng quan trắc môi trường không khí xung quanh, cần bố trí kinh phí lắp đặt các trạm quan trắc không khí tự động; sử dụng xe quan trắc không khí tự động di động để thực hiện quan trắc 24/24 giờ tại các nút giao thông lớn trên địa bàn thành phố.

Để vấn đề quản lý chất lượng không khí được chặt chẽ, việc kiểm soát các nguồn phát thải không thể thiếu, đặc biệt là các nguồn thải tĩnh và động. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố không có hệ thống xử lý khí thải, chỉ có ống khói để đưa khí thải lên cao và thải ra môi trường. Bên cạnh đó, theo quy định tại Phụ lục 2.3, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, giám sát môi trường xung quanh chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có phát sinh phóng xạ với tần suất tối thiểu 1 lần/6 tháng. Đồng thời căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 121 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, việc tổ chức thực hiện quan trắc môi trường xung quanh thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về bảo vệ môi trường. Do vậy, chủ dự án không phải thực hiện giám sát môi trường xung quanh kê cả đối với trường hợp các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước thời điểm Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành và không phát sinh phóng xạ trong quá trình hoạt động nhưng nội dung báo cáo ĐTM yêu cầu thực hiện giám sát môi trường xung quanh. Do đó công tác kiểm soát nguồn thải tại nguồn ở các cơ sở sản xuất còn nhiều hạn chế mà kinh phí sự nghiệp môi trường để giám sát môi trường không khí xung quanh còn hạn chế. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ các doanh nghiệp đối với công

tác bảo vệ môi trường; vận động các doanh nghiệp bố trí các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, giám sát khí thải tại ống khói; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường vì sức khoẻ cộng đồng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nơi nhận: *ra*

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TNMT tỉnh;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Phòng TN-MT thành phố;
- C, PVP UBND thành phố;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

